

สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง)

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรืออธิการบดี แจ้งให้ทราบ</p>	<p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting ขานชื่อรายงานตัวเมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้</p> <p>ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการชี้แจงงบประมาณแผ่นดินต่อสภาผู้แทนราษฎร มีการปรับลดงบประมาณมากพอสมควร เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19</p> <p>อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>๑. ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นตัวแทนสภามหาวิทยาลัยกล่าวแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายสภามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับท่านในการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมา</p> <p>และกล่าวแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนอมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์</p> <p>๒. ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ นายพูนศักดิ์ โชติไสว นิติกร นำเสนอหมายแจ้งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อบ.๑๐๕/๒๕๕๗ ระหว่าง นายวิจิตร ศิริกิจ ผู้ฟ้องคดี และสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ถูกฟ้องคดี</p> <p>๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุตสนธิ รองอธิการบดี นำเสนอกรอบแนวคิดการขับเคลื่อน (One Big Idea) สำหรับแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Reinventing University) ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๘</p> <p>๔. รายงานความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในเดือนที่ผ่านมา โดยนำเสนอผ่าน Video Clip</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ</p>	
๒	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔</p>	<p>มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยไม่มีข้อแก้ไข</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๓	เรื่องสืบเนื่อง ๓.๑ การดำเนินการตามมติที่ประชุม ๓.๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ แทนตำแหน่งว่าง ๓.๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	สรุปสาระสำคัญ : ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ แทนตำแหน่งว่าง และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการและนิติกรได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ แทนตำแหน่งว่าง และคำสั่งแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว มติที่ประชุม: รับทราบการดำเนินการ	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
	๓.๒ รายงานผลการปรับแก้ไขการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่น และชุมชน	มติที่ประชุม: รับทราบการดำเนินการ	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุขภาพ
๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานการเงิน การจัดหารายได้จากสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	มติที่ประชุม : เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานการเงิน การจัดหารายได้จากสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔	คณะกรรมการ กลั่นกรองด้าน กฎหมาย/นิติกร
	๔.๒ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓	มติที่ประชุม : อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ ราย รายละเอียด ดังนี้ ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๖ ราย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน ๓ ราย ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษาให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษาคือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน ๒ ราย ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษาให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษาคือวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน ๑ ราย ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษาให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษาคือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ระดับปริญญาตรี จำนวน ๗ ราย</p> <p>หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง จำนวน ๑ ราย</p> <p>หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร ๔ ปี) จำนวน ๑ ราย</p> <p>หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรเทียบโอน) จำนวน ๑ ราย</p> <p>หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน ๑ ราย</p> <p>หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม จำนวน ๑ ราย</p> <p>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ ราย</p> <p>การสำเร็จการศึกษาให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔</p> <p>หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่น และชุมชน จำนวน ๑ ราย</p> <p>การสำเร็จการศึกษาให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๓ ราย</p> <p>หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง จำนวน ๑ ราย</p> <p>หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ และการขนส่ง จำนวน ๒ ราย</p> <p>การสำเร็จการศึกษาให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔</p>	
๔.๓	พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ ในแผนพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (วช.๐๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	มติที่ประชุม : เห็นชอบแบบเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ ในแผนพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (วช.๐๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
๔.๔	พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ๔.๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓) จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ชิมภูเขียว เป็น อาจารย์เกษม เชตะวัน โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนี้ ใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓	ฝ่ายวิชาการ
๔.๔.๒	หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา	มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๔ปี) (ฉบับปีพ.ศ. ๒๕๖๒) คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาจาก อาจารย์สุรียาฐ สุวรรณบุบผา เป็น อาจารย์ศุภกวีม ทาทอง โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนี้ ใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓	ฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๔.๔.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัจฉริยะ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะบริหารศาสตร์	มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัจฉริยะ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะบริหารศาสตร์ โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนี้ ใช้กับ นักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๔.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะ ศิลปศาสตร์	มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะ ศิลปศาสตร์กรณีขอเพิ่มรายวิชาใหม่ จำนวน ๔ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่ม วิชาซีพีเลือก ข้อ ๒.๒.๒ กลุ่มวิชาเลือก โดยไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ ๑) AR-๐๕๔-๐๐๑ แพรวาศึกษา ๓(๒-๒-๕) ๒) AR-๐๕๔-๐๐๒ การจัดการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ๓(๒-๒-๕) ๓) AR-๐๕๔-๐๐๓ สิ่งพิมพ์รัฐบาลและจดหมายเหตุ ๓(๒-๒-๕) ๔) AR-๐๕๔-๐๐๔ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ๓(๒-๒-๕) โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนี้ ใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะ บริหารศาสตร์	มติที่ประชุม: เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการ จัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะบริหารศาสตร์ โดยเปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร กับนักศึกษาตั้งแต่ภาค การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๖ พิจารณาอนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ (พื้นที่นวมน-พื้นที่ในเมือง)	มติที่ประชุม: ๑. อนุมัติเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นวมน-พื้นที่ในเมือง) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ๒. กรณีที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องใช้งบประมาณเงินรายได้ในการ ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้ อธิการบดีสามารถดำเนินการเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลา และให้ รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๗ พิจารณาอนุมัติในหลักการการ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ของหน่วยงานจัดการศึกษา (ระดับ คณะ) พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจัดซื้อ Educational Sim สำหรับการเรียน ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔	มติที่ประชุม : ๑. อนุมัติเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดซื้อ Educational Sim สำหรับการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๒. กรณีที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องใช้งบประมาณเงินรายได้เพื่อ จัดซื้อ Educational Sim สำหรับการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ให้อธิการบดีสามารถดำเนินการเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง ทันเวลา และให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป	ฝ่ายบริหาร/ ฝ่ายวิชาการ
	๔.๘ แผนการพัฒนาและปรับปรุง วิธีการดำเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์	มติที่ประชุม : ๑. รับทราบแผนการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	๒. ให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนทุก ๓ เดือน	และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
๕	เรื่องอื่น ๆ ๕.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มติที่ประชุม : รับทราบ	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย